



Hỏi & Đáp về định kiến xã hội

Hỏi: định kiến là gì?

Đáp: định kiến bắt nguồn từ một số khác biệt giữa 1 người với mọi người xung quanh, do đó mà họ bị phân biệt đối xử.

Hỏi: định kiến có liên quan đến HIV/AIDS như thế nào?

Đáp: những người bị HIV/AIDS thường cảm thấy mình bị nhìn nhận 1 cách tiêu cực và bị tách biệt khỏi xã hội. Phân biệt đối xử thể hiện dưới nhiều hình thức, chẳng hạn như qua tuyển dụng, chăm sóc y tế, hay bị ruồng bỏ. Trẻ em có cha mẹ bị nhiễm HIV/AIDS, dù bản thân chúng có bị HIV/AIDS hay không, thì cũng bị ảnh hưởng bởi định kiến và sự phân biệt đối xử liên quan tới HIV/AIDS. Một ví dụ cho trường hợp này là những trẻ em bị ném đá vào người vì cha mẹ các em chết bởi HIV/AIDS.

Hỏi: những loại định kiến nào tồn tại?

Đáp: nhiều người biểu hiện sự sợ hãi, thành kiến, gạt bỏ và phân biệt đối xử với những người bị HIV/AIDS.

Hỏi: tại sao lại có định kiến đối với HIV/AIDS?

Đáp: HIV/AIDS là loại bệnh gây nguy hiểm đến tính mạng; đây là nguyên nhân làm nhiều người sợ hãi và có những đáp trả tiêu cực khác. Thứ nhì, HIV/AIDS có liên quan tới những đề tài cấm kỵ đối với xã hội, chẳng hạn như quan hệ tình dục, làm cho mọi người không muốn hoặc không hào hứng bàn luận về.

Hỏi: việc này có ảnh hưởng gì không?

Đáp: có. Định kiến và phân biệt đối xử là rào cản lớn đối với việc phòng chống lại căn bệnh này. Khi một người bị người khác thành kiến và phân biệt đối xử, anh ta không muốn tìm đến các cơ sở y tế để được chăm sóc. Khi xã hội có định kiến đối với HIV/AIDS, điều này ảnh hưởng trực tiếp tới sự thường xuyên được sử dụng của y tế công cộng. Khi định kiến lan rộng, mọi người bắt đầu gạt bỏ những người bị HIV/AIDS. Không ai muốn nghĩ về HIV/AIDS vì có quá nhiều ý niệm và hành động tiêu cực đối với HIV/AIDS. Điều này gây ảnh hưởng đến cuộc chiến chống lại HIV/AIDS và các chương trình giáo dục phòng chống HIV/AIDS.

Hỏi: nếu chúng ta cô lập những người bị HIV/AIDS thì có giúp đại dịch này ngừng lại không?

Đáp: không. Loại định kiến công khai này được chỉ ra rằng sẽ làm tăng định kiến và do đó sẽ không ai muốn đi xét nghiệm HIV. Sự ngừng xét nghiệm này sẽ làm HIV/AIDS lan rộng khắp vì không ai biết được là mình có bị nhiễm hay không.